

แก้ไขรูปหน้า...ให้สวยขึ้นด้วยตัวเอง

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2552

แก้ไขรูปหน้าให้สวยขึ้นด้วยตัวเอง

เพื่อเพิ่มความมั่นใจ โดยที่ไม่ต้องโปะหน้าให้เหมือนนางเอกลิเก เราเลยหาวิธีการแต่งหน้าแบบน้อยให้เป็นธรรมชาติ และแก้ไขรูปหน้าให้สวยขึ้น โดยคุณแทบจะไม่รู้สึกว่าการแต่งหน้าเลยด้วยซ้ำ

จมูกไม่โด่ง

วิธีแก้ไขให้จมูกโด่งขึ้นก็คือ ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนๆไล่ช่วงหัวคิ้วมากๆ เน้นหน้าแก้มเบาๆ เป็นเงาก็พอ อย่าหนักเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นหน้าอาจกลายเป็นงูได้ จากนั้นไล่ตั้งแต่ช่วงหัวคิ้วลงมาด้านข้างของสันจมูกจนถึงปลายจมูก และค่อยๆเกลี่ยให้เข้ากับปีกจมูก ทำเหมือนกันทั้งสองด้าน โดยให้สังเกตว่าเป็นเงาก็ใช้ได้แล้ว แต่ถ้าใครที่มีปลายจมูกยาวอยู่แล้ว ก็ไม่ควรไล่ไปถึงปลายจมูก แต่ควรไล่ตัดปลายจมูกแทน

แก้มตอบ

แก้มตอบอาจทำให้คุณรู้สึกหน้าตาไม่สดชื่นได้ แต่จริงๆอย่างกังวลกับจุดนี้มากไป วิธีแก้ง่ายมาก ขอแนะนำให้ใช้บลัชครีม หรือบลัชออนสีชมพู ชมพูอมส้ม หรือแดงเซอริร์ปิดแก้มเป็นวงกลมตรงส่วนที่นูนที่สุดของแก้มเหมือนกับเราดึงจุดเด่นของพวงแก้มออกมามากขึ้น อาจใช้บลัชออนแบบมีประกายกากเพชรนิดๆเข้าไปด้วย จะทำให้แสงหักเหตรงพวงแก้มมากขึ้น แต่อย่าแรงเงาตรงกรอบของขอบหน้าเด็ดขาด นั่นจะยิ่งทำให้แก้มดูตอบได้ แล้วเวลาเขียนอายแชโดว์ไม่ต้องเขียนเส้นขอบตามากนัก มันจะยิ่งเน้นความคมชัดของหน้าให้ทอายแชโดว์สีอ่อนๆมีประกายทั่วเปลือกตาก็พอ ส่วนสีของปากให้ใช้ลิปสติคสีอ่อนๆเข้าไว้ ถ้าใช้สีเข้ม เช่น สีสีน้ำตาล จะยิ่งทำให้หน้าเล็กลงไปได้อีก

แก้มเยอะ

แก้มยุ่ยจนารักออก แต่ถ้าอยากแต่งหน้าให้เล็กลงและหน้ายังดูสดใสอยู่ ควรเลือกใช้บลัชครีม สีแดงเซอริร์ และให้ลองแต่มุกก็กึ่งกลางแก้ม และวนเป็นกลมๆและใช้ปลายนิ้วมือเกลี่ยบลัชครีมขึ้นไปในแนวทแยงจนถึงไรผมใกล้ๆขมับ เป็นการสร้างเฉดให้หน้าเงาตรงนี้จะทำให้หน้าดูเล็กลง และสีแดงของบลัชจะทำให้แก้มดูเหมือนมีเลือดฝาดแบบเด็กๆ นารักสดใสเป็นธรรมชาติ

ตาไม่ถึงจุด

อยากให้ ตาคู มี เส้น ्ह มากขึ้น หน้าทั้งหน้าจะได้ ดู เต็ม ขึ้น ไปด้วย
แนะนำให้ ใช้ าย แชโดว์ สี ชมพู อ่อนๆจะเป็นแบบมีประกายสีเงินวาวๆช้อยๆด้วยก็ดี
ทาอายแชโดว์ไปตามแนวพับเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้ดวงตา แล้วใช้อายไลเนอร์แบบดินสอ เล็กสีเขียวยุ่ไปเลย
เขียนให้ขีดเส้นขอบตาตามบน เขียนให้เส้นโตๆหน่อย เพื่อให้ตาดูเด่นสะดุด แล้วปิดเฉพาะขนตาบนให้แดงที่สุด
ตาจะเกมีเส้นหขึ้นมากทันที

คางเหลี่ยม และหน้าดูไม่มีมิติ

ให้ลงมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ก่อนเพื่อปรับสภาพผิวหน้า เพราะจะช่วยให้เกลี่ยบลัชครีมง่ายขึ้น
ถ้าผิวเนียนอยู่แล้วไม่ต้องใช้รองพื้นเลย ใช้บลัชครีมโทนสีน้ำตาลเข้มหน่อยเพื่อให้หน้ามีแสงเงาขึ้น
แต่ไม่ไปตามกรอบของหน้าโดยเน้นส่วนที่เป็นเหลี่ยมๆและส่วนของโหนกแก้มที่ทำให้หน้าดูแข็ง
อย่าลืมแต้มตรงกรอบหน้าที่ติดกับริมฝีปากด้วยนะ เวลาแต้มบลัชตรงแก้มให้แต้มเริ่มจากขมับไล่ไปตามแนว 45 องศา
เข้ามาในหน้าจนถึงระดับกลางตาค้ำ จากนั้นค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยเบาๆ ให้ดูกลมกัน
แค่นี้ก็จะเป็นการสร้างกรอบหน้าใหม่ให้ดูเข้ารูปและมีมิติขึ้นแล้ว

ตาเล็กและหนังตาดก

สามารถทำให้ ตาคู มโตขึ้นได้ง่ายๆ คือ เริ่มจากเลือสีอายแชโดว์ สีสัน
สีอ่อนและสีเข้มมาใช้สร้างรูปตาของเราให้ดูมีชั้น ใช้อายแชโดว์สีอ่อนทาทั่วเปลือกตาดามรอยพับก่อน
อย่าลืมทาตรงช่วงโหนกคิ้วด้วยนะ แล้วใช้อายแชโดว์สีเข้มไล่ช่วงหางตาขึ้นไปเป็นแนวโค้งของเบ้าตา
ถ้าสงสัยว่าเบ้าตาอยู่ตรงไหน ให้สองกระจกแล้วเล็กคิ้วดู จะเห็นกระบอกตาที่ดูลึกเข้าไป นั่นละเบ้าตา
ก็ไล่ไปตามแนวนั้นได้เลย จากนั้นใช้อายแชโดว์สีเข้มอันเดิม ตะหน้าันิดหน่อย
แล้วใช้พู่กันเขียนลงให้ขีดเส้นขอบตาบน เน้นช่วงตรงหางตา แค่นี้ก็ทำให้ ตาคู มโตขึ้นแล้ว

ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะ....ไ่่งามเพราะชน คนงามเพราะแต่ง